



ที่ ขย ๐๐๑๗.๓/ว ๕๐

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำชับให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม

เรียน ปลัดจังหวัดชัยภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว๑๔๓
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด
๒. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด
๓. การจัดทำ “เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง” ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด

จังหวัดชัยภูมิจึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ ในส่วนของอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชันย์ ชุนท์หัว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๔๔๘๑-๑๕๗๓





โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๑๕๖๓

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ รวมทั้งหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด ๕ จังหวัด ตลอดจนแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๑๗) เกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทย ขอกำชับให้จังหวัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด

๑.๑ ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยให้ความสำคัญต่อการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรค ซึ่งบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็น

๑.๒ ให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง กำหนดการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้ประสานการปฏิบัติกับจังหวัดข้างเคียงเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้ทุกจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยท่าทีประนีประนอม โดยชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงมาตรการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดฯ เพื่อต้องการปกป้องประชาชนและสาธารณะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

๓. การจัดทำ “เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง” ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

๓.๑ ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม/ข้อหาหรือเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง โดยให้มีบริการจัดทำเอกสารรับรองความจำเป็นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๒ กรณีผู้ที่ถูกกักกันอยู่ใน State Quarantine (SQ) Alternative State Quarantine (ASQ) Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ) และต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบ SQ/ASQ/LQ/ALQ นั้น ๆ หรือผู้ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบมอบหมาย เป็นผู้ออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางได้



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

ประกาศ

เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๙) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระวังยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี